

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ติดตาม 12 เดือน

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ ไม่บรรลุ)		ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				ติดตาม 6 เดือน	ติดตาม 12 เดือน				
ภารกิจ การวิจัย แผนการดำเนินงาน ด้านบริหารยุทธศาสตร์	1. อันดับด้าน Citation ของ มหาวิทยาลัยโดย การจัดอันดับจาก THE ลดลง ก่อน	1. จำนวนงานวิจัย ที่เผยแพร่บน ฐานข้อมูล SCOPUS มีน้อย	4	3	12	จำนวน โครงการวิจัยของ มหาวิทยาลัย ทั้งหมดที่ได้รับ งบประมาณ สนับสนุนจากทุก แหล่งทุน	ค.ศ.63-ก.ย.64	- จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทุนวิจัยเงิน รายได้มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2564 - จัดโครงการเพื่อ พัฒนาศักยภาพด้าน การวิจัยให้กับอาจารย์ - ส่งเสริมและผลักดัน ให้อาจารย์ขอรับเงิน สนับสนุนจากแหล่ง ทุนภายนอก	ไม่บรรลุ	บรรลุ	1. อันดับด้าน Citation ของมหาวิทยาลัยโดยการ จัดอันดับจาก THE ลดลง จากปีก่อน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการเป็น ส่วนๆรายปี รายได้ มหาวิทยาลัยและ คณะ	สถาบันยุทธศาสตร์ ทางปัญญาและ วิจัย / รอง ผู้อำนวยการ ฝ่าย วางแผนและ ประกันคุณภาพ / ฝ่ายบริหาร จัดการวิจัย / 11019	- เพิ่มข้อมูล ณ วันที่ 2021-08-03 เริ่มต้น
								- จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทุนวิจัยเงิน รายได้มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2564 - จัด โครงการเพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัย ให้กับอาจารย์ - ส่งเสริมและผลักดันให้ อาจารย์ขอรับเงิน			1. อันดับด้าน Citation ของมหาวิทยาลัยโดยการ จัดอันดับจาก THE ลดลง จากปีก่อน	-	สถาบันยุทธศาสตร์ ทางปัญญาและ วิจัย / รอง ผู้อำนวยการ ฝ่าย วางแผนและ ประกันคุณภาพ / ฝ่ายบริหาร จัดการวิจัย / 11019	-

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				ติดตาม 6 เดือน	ติดตาม 12 เดือน				
ภารกิจ การวิจัย แผนการดำเนินการ ด้านบริหารยุทธศาสตร์	1. อันดับด้าน Citation ของ มหาวิทยาลัยโดย การจัดอันดับจาก THE ลดลงจากปี ก่อน	2. จำนวน บทความของ มหาวิทยาลัยที่ ได้รับการอ้างอิงมี น้อย	4	3	12	จำนวนความที่ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ก่อนหน้า ที่ได้รับ การอ้างอิง	ค.ศ.63-ก.ย.65	จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทุนการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติ	ไม่บรรลุ	บรรลุ	1. อันดับด้าน Citation ของมหาวิทยาลัยโดยการ จัดอันดับจาก THE ลดลง จากปีก่อน	จัดสรร งบประมาณ สนับสนุนทุนการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ และจัดโครงการ เพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านการ วิจัยให้กับอาจารย์	สถาบัน ยุทธศาสตร์ทาง ปัญญาและวิจัย / รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและ ประกันคุณภาพ / ฝ่ายบริหาร จัดการวิจัย / 11019	- เพิ่มข้อมูล ณ วันที่ 2021-08-03 เริ่มต้น
								จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทุนการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติ			1. อันดับด้าน Citation ของมหาวิทยาลัยโดยการ จัดอันดับจาก THE ลดลง จากปีก่อน	-	สถาบัน ยุทธศาสตร์ทาง ปัญญาและวิจัย / รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและ ประกันคุณภาพ / ฝ่ายบริหาร จัดการวิจัย / 11019	

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ ไม่บรรลุ)		ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ชื่อ ผู้กำกับควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				ติดตาม 6 เดือน	ติดตาม 12 เดือน				
ภารกิจ การวิจัย แผนการดำเนินงาน ด้านบริหารยุทธศาสตร์	1. อันดับด้าน Citation ของ มหาวิทยาลัยโดย การจัดอันดับจาก THE ลดลงจากปี ก่อน	3. จำนวนบทความ วิจัย (Article) ที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ บนฐานข้อมูล SCOPUS ในระดับ Q1 และ Q2 มีน้อย	5	3	15	จำนวนบทความ วิจัย (Article) ที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ บนฐานข้อมูล SCOPUS ใน ระดับ Q1 และ Q2 ในปี พ.ศ. ก่อน หน้า	ด.ศ.63-ก.ย.66	จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทุนการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติ	บรรลุ		1. อันดับด้าน Citation ของมหาวิทยาลัยโดยการ จัดอันดับจาก THE ลดลง จากปีก่อน	จำนวนบทความ วิจัย (Article) ที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ บนฐานข้อมูล SCOPUS ทั้งหมด 307บทความ ซึ่ง อยู่ในระดับ Q1 และ Q2 ในปี พ.ศ.2563 จำนวน 212 บทความ คิด เป็นร้อยละ 66.88	สถาบัน ยุทธศาสตร์ทาง ปัญหาและวิจัย / รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและ ประกันคุณภาพ / ฝ่ายบริหาร จัดการวิจัย / 11019	- เพิ่มข้อมูล ณ วันที่ 2021-08-03 เริ่มต้น
								จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทุนการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติ		1. อันดับด้าน Citation ของมหาวิทยาลัยโดยการ จัดอันดับจาก THE ลดลง จากปีก่อน			สถาบัน ยุทธศาสตร์ทาง ปัญหาและวิจัย / รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและ ประกันคุณภาพ / ฝ่ายบริหาร จัดการวิจัย / 11019	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8 วาระที่ 4.4

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

วันที่ 30 ต.ค. 2564